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บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป 2557  

วันที่ 17 กันยายน  2557  เวลา 9.30 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

ผูเขาประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

นายสมนึก  ทองขยัน 
นางสาวกันยารัตน  นะบุตร 
นางประภาพร  บุญถาวร 
นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
นายสมบัติ  เหลาเส็น 
นายสาคร  เจริญพร 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
นายสุพจน  กระบี่นอย 
นายวินัส  ชุมบุตร 
นายสมาน  ผิวดี 
นางสาวอัจฉรา  เกกินะ 
นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 
นางสาวอรทัย   แกวลูก 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมนึก  ทองขยัน 
 
ประภาพร  บุญถาวร 
วิสิทธิ์  หิรัญ 
สมบัติ  เหลาเส็น 
สาคร  เจริญพร 
เจริญศักดิ์  เองฉวน 
สุพจน  กระบี่นอย 
วินัส  ชุมบุตร 
สมาน  ผิวดี 
อัจฉรา  เกกินะ 
กฤติโชค  ขาวเหลือง 
อรทัย   แกวลูก 

 
ลา 

 
 
 
 
 

 

ผูขาดประชุม 

 - 

ผูลาประชุม 

     1  นางสาวกันยารัตน  นะบุตร 
 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายโชคนรินทร  ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นายยงยุธ  บุญทองแกว  รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นายนพดล  หวังกอ  รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
4. นางสาวอุษา  สายเส็น  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
5. นายเอกภพ  พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาลตําบลกระบี่นอย 
6. นายสุเทพ   บัวแกว  ผูอํานวยการกองชาง 
7. นายประสิทธิ์   แผนทอง  นักวิชาการศึกษา 
8. นางสาววรรณพร  เอี่ยมเสง หัวหนาฝายอํานวยการ 
9. นางสาวมยุรี  สรหงส  หัวหนาฝายบรหิารการศึกษา รักษาการผูอํานวยการกองการศึกษา 
10. นางสาวจริา   พัฒฉิม  ผูอํานวยการกองคลงั 
11. นายนิรุตติ์   มีมะแม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
12. นายสมเกียรติ์  หลานหลาย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 

ผูเขารับฟงการประชุม 
:   ไมมี  
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เริ่มประชมุเวลา  9.30 น. 
 

ประธานสภาฯ                 :   เปดการประชุม 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
     :   ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 3 

ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม 

ประธานสภาฯ 

 

มติที่ประชุม 

: 

: 

: 

 

: 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม 

ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุม 

ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย สมัยที่ 3 

ประจําป พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3  หรือไม 

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

    3.1 เรื่องขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางอาคาร สํานักงานเทศบาลตําบล    

                              กระบ่ีนอย 

นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุพจน  กระบี่นอย 
 
นายกเทศมนตร ี
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
: 
 
 

นโยบายของผูบริหารตองการกอสรางสํานักงานเทศบาลตําบลกระบี่นอยแหงใหมจากเดมิ
จะกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล ณ ที่ดินสาธารณประโยชนควนหนองใหญ  หมูที่ 6 
บานกระบี่นอย จํานวน 82  ไร  29 ตารางวา แตในตอนน้ีจะขอความเห็นชอบตอสภาฯ
เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง จากสถานที่เดิมมาเปน หมูที่ 9 บานทุงพะยอม ซึ่งเปน
ที่ดินของเทศบาล จํานวน 5 ไร ข้ันตอนตอจากนี้หลังจากขอความเห็นชอบตอสภาฯ ก็จะ
ทําการปรับปรุงแบบอาคารบางสวน กอนหนานี้ก็ไดออกแบบอาคารไวแลวแตเนื่องจาก
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางเทศบาลก็ตองมีการปรับปรุงแบบบางสวน กระผมเองก็จะ
ประสานไปยังสํานักงานโยธาจังหวัดกระบี่เพื่อขอความรวมมือ ผูออกแบบอาคาร
สํานักงานใหม ในบริเวณที่ทําการกอสรางโดยรอบ เนื่องจากสถานที่ของหมูที่ 9 แหงใหม
นั้นเปนที่ลุม แตที่ดินบริเวณดังกลาวก็พรอมสําหรับเปนที่กอสรางแลว 
 
อยากทราบเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  
 
สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางเทศบาล เนื่องจากขั้นตอนในการดําเนินการใช
ที่สาธารณะนั้น จะตองใชระยะเวลานานมาก และก็ติดปญหา ในเรื่องของรายละเอียด
หลายขอในการขอใชที่ดินสาธารณะของทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ และในการขอ
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ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
 
: 
 

ใชนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจากหลายๆหนวยงาน ขั้นตอนมากมาย ระยะเวลานาน 
ผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ เองก็จะครบวาระการดํารงตําแหนงในป 2559  ในการ
กอสรางอาคารสํานักงาน ใชงบประมาณไมเกิน 50 ลานบาท ถายังยืนยันที่จะดําเนินการ
กอสรางในที่เดิมโอกาสที่จะไดกอสรางนั้นยากมาก กระผมเองก็ยังใหความสําคัญกับ
สถานที่กอสรางเดิม ในโอกาสตอไปอาจจะใชประโยชนในดานอื่นตอไป หรืออาจจะทํา
เปนศูนยราชการของตําบล  ดังนั้นจึงตองมาขอมติความเห็นชอบตอที่ประชุมสภาฯ ใน
การเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางมาใชที่ดินหมูที่ 9 ในวันนี้ 
 
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯ ทานใด มีขอสงสัยหรือตองการสอบถามในประเด็นใดบาง 
 
ไมมีผูอภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางอาคาร สํานักงาน

เทศบาลตําบลกระบี่นอย จากที่ดินสาธารณประโยชนควนหนองใหญ  หมูที่ 6 บานกระบี่

นอย มาเปน หมูที่ 9 บานทุงพะยอมหรือไม 

เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ 0 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 
 

 

 3.2  เรื่องขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

นายประสิทธิ์  แผนทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
 
: 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลก็จัดตั้งมา 3 ปกวา ซึ่งไดขอใชสถานที่กอสรางของ
โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง จากเดิมตอนจัดตั้งนั้นก็ไดใชชื่อวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ์
เรียง  เพื่อใหชื่อสอดคลองกับสถานที่  และความเปนมาของโรงเรียน จึงขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตาํบล
กระบี่นอย จึงขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯในวันนี้ และจะไดนําขอมูลการ
เปลี่ยนชื่อ แจงไปยังอําเภอ จังหวัด และจังหวัดจะไดแจงไปยังกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อความสะดวกในการขอรับงบประมาณของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตอไป 
 
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัย  หรือตองการสอบถามในประเด็นใดบาง 
 
ไมมีผูอภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะใหความเห็นชอบเปลี่ยนช่ือจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ์เรียง  
เปน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 
หรือไม 
 
เห็นชอบดวยมตเิปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
 
 
 
 
 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
นายนพดล  หวังกอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 

ถนนสายซอยในบาน ม.13 ชาวบานก็ไดฝากบอกมาวาไดรับความเดือดรอนมาก กอน
หนานี้กระผมเองก็เคยแจงไปยังกองชางแลว ชวงนี้ก็เปนชวงหนาฝนถนนหลายสายก็
ชํารุด ก็ขอฝากใหฝายบริหาร และทานประธานสภาฯ ชวยดูแลถนนทุกๆสายในเขตตําบล
กระบี่นอยดวย 
 
กระผมอยากจะพูด 3 เรื่อง เรื่องแรกคือมิเตอรไฟฟาของเมรุเผาศพ ไมทราบวา
ดําเนินการไดหรือไม อยางไร ชวยชี้แจงใหทราบดวย  เรื่องที่ 2 คือถนนของหมู 9     
ซอยหนองพันทันที่ชํารุดเนื่องจากถูกน้ําเซาะ ซึ่งไดนําเสนอไปหลายครั้งแลว ไมทราบวา
ไดดําเนินการแลวหรือยัง อีกเรื่องคือเรื่องถังขยะไมทราบวายังมีเหลืออยูอีกหรือไม       
ถาหากไมมีแลวก็ใหบอกกับชาวบานใหเขาใจ แตถาหากรับเรื่องไวแลวก็ควรจะดําเนินการ
ใหดวย เพราะชาวบานก็เดือดรอน และก็ยังรอรับถังขยะอยู ฝากฝายบริหารดวยครับ 
 
ตามที่เทศบาลตําบลกระบี่นอย ไดทําสัญญา MOC รวมกับ อบจ.กระบี่ ในการกอสราง
ถนนลาดยาง หมู 7  โครงการนี้เปนสิ่งที่นายินดีเปนอยางยิ่ง  ซึ่งถาหากทาง อบจ.กระบี่
ไมเขามาชวยเหลือโครงการนี้ก็คงเกิดขึ้นไดยาก เพราะตองใชงบประมาณเยอะมาก 
กระผมก็อยากฝากขอบคุณทาง อบจ.กระบี่ ผานสภาฯแหงนี้  และก็ตองขอขอบคุณฝาย
บริหารของเทศบาลดวย 
 
เรื่องไฟฟาอยากใหดําเนินการโดยเรงดวน ชาวบานถามตลอดวาจะทําเมื่อไหร กระผมคิด
วาถึงจะไมมีรถกระเชาเราก็ทําได อาจจะใชบันไดแทน ถาตองรอขอความชวยเหลือจาก
หนวยงานอื่น ชาวบานก็คงไมไดใช เราเองก็มีบุคลากรอยูแลว ก็ขอฝากปญหานี้ไวดวย 
 
เรื่องถนนหมูที่ 13 ทางเทศบาลไดลงทําการสํารวจแลว ตอนนี้อยูระหวางปงบประมาณ 
1 ตุลาคม ก็สามารถประกาศใชงบประมาณป 2558 ได สวนถนน หมูที่ 9 ก็ใหกองชาง
ลงไปดูแลว แตตอนนี้ติดปญหาวาเปนชวงหนาฝน ดินที่ใชในการซอมกระผมก็ไดไป
ประสานไวแลว แตตอนน้ีบอดินทุกบอหยุดการขุด  ในเรื่องของถังขยะในตอนนี้ ก็อยาก
ใหชาวบานมาเขียนคํารองดวยตัวเอง และรับไดเลย แตก็อยากใหสมาชิกสภาฯเปนผูนําไป
แจกจายใหกับพี่นองประชาชน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย เรื่องของไฟฟาสองทาง
เทศบาลก็กําลังดําเนินการอยู หมู 4 แตถาหากฝนตกก็ตองหยุดไวกอนขอทําความเขาใจ
กับทุกทาน 
 
ถนนสายซอยตาเซง หมูที่ 1 ตอนนี้พี่นองประชาชนไดรับความเดือดรอนไมสามารถใช
เสนทางในการสัญจรได เมื่อวันกอนไดรวมประชุมรวมกับนายอําเภอเมืองกระบี่ และทาน  
ส.จ.สติ อักษรพาลี  ไดรับปากตอที่ประชุม วาจะเอาหินคลุกไปซอมแซมถนนสายดังกลาว
ให  ในตอนนี้ก็ลวงเลยมาหลายวันแลว ทาน ส.จ.ก็ยังไมไดดําเนินการ ในวันนี้กระผม
อยากจะฝากผูบริหารใหทานนําเรื่องนี้ไปถึงทาน ส.จ.สติ อักษรพาลี ชวยดําเนินการตามที่
รับปากไวใหดวยครับ  
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ตามที่ทานวินัส ชุมบุตร ไดสอบถามเรื่องมิเตอรไฟฟาเมรุเผาศพ ที่วัดโพธ์ิเรียง กระผมเอง
ก็ไดประสานไปยังเจาหนาที่ของการไฟฟา ถาหากจะไปชําระคาไฟฟาเพื่อนํามิเตอร
กลับมาติดตั้งใหมก็ได ไมทราบวาเทศบาลไดตั้งจายคามิเตอรไวหรือไม แตการไฟฟาเองก็
บอกมาวาในเมื่อทางวัดมีหมอแปลงไฟฟาอยูแลว อาจจะขยายสายเมนทไปยังที่เมรุเลย   
ก็ได ไมตองตอพวงกับสายไฟแรงต่ําขางถนน 
 
เรื่องเมรุเผาศพ เมื่อกอนก็ไดขอมิเตอรเปนของเทศบาล  ก็เคยไดพูดคุยกันแลวในกอน
หนานี้ คือหมอแปลงของวัดก็เปนขนาดที่ใชกันตามบานเรือน 30 KVA ถาหากจะตอพวง
ลากตามแนวถนนก็ตองยอนไปมา จะยุงยากและใชงบประมาณมาก แตถาจะลากทางตรง
ตองพาดผานสวนชาวบาน และอาจมีปญหาเกิดขึ้นบอย ก็เลยเสนอวายังไงเทศบาลก็ได
สรางเมรุเองแลว และมิเตอรก็ขอในนามเทศบาลแลวก็อยากใหนํากลับมาติด ตอไปเมื่อ
การไฟฟามีการแจงหนี้มายังเทศบาล เทศบาลก็นําใบแจงหนี้ใหกับทางวัด วัดจะ
ดําเนินการจายเอง ขอช้ีแจงใหทราบ  อีกเรื่องคือถนนหมูที่ 9  ไมใชแคถนนเปนหลุมเปน
บอ ถนนเปนหลุมนั้นมันก็มีอยูทั่วไป แตจุดนี้เปนลําคลองมีทอระบายน้ํา เมื่อถูกน้ําเซาะ
จึงทําใหถนนขาด จุดนี้กระผมจึงขอย้ํา เพราะมีความจําเปนมาก  ในเรื่องจองถังขยะ
กระผมก็ไดทําความเขาใจกับชาวบานแลว วาใหมาขอดวยตัวเองจากกองชาง  ก็มี
ชาวบานอยูรายหนึ่งไดมาเขียนคํารองขอถังขยะไว ประมาณ 1 เดือนแลวแตยังไมไดรับถัง
ขยะ และไดสอบถามกระผมวาที่เทศบาลยังมีถังขยะอีกหรือไม กระผมเองก็รับปากวาจะ
มาติดตามให วันนี้กระผมก็ขอฝากไวดวยวาใหชวยดําเนินการใหดวย   
 
ถนนสายซอยตาเซง หมูที 1 กระผมเองไดเขารวมการประชุมในวันนั้น กระผมเองก็ไดคุย
กับทาน ส.จ. สติ อักษรพาลี แลว ทานก็บอกวาตอนนี้เปนชวงฤดูฝน ตองรอใหฝนทิ้งชวง
อีกนิด จึงขอฝากทานสมาชิกสภาฯ ชวยไปทําความเขาใจกับชาวบานดวย  เรื่องของถัง
ขยะในตอนน้ีก็ใหผูที่มาขอไวมาเอาไดเลยที่กองชาง ตอไปกระผมก็ขอฝาก ทาน ผ.อ.กอง
ชาง ถาหากมีชาวบานมาขอถังขยะก็ใหรวบรวมเอกสารตางๆ ใหรีบเสนอผูบริหาร หรือ
อาจจะใหพนักงานนําถังขยะทยอยแจกจายไดเลย ตามรายช่ือที่ชาวบานไดมายื่นคําขอไว 
หรือฝากทาน สมาชิกสภาฯรับแทนไปบางก็ได ขอบอกกับทานสมาชิกวาการปฏิบัติงาน
ตางๆ ก็ตองทําตามขั้นตอน แตถาชาวบานเดือดรอนเราเองก็ตองรีบใหการชวยเหลือ 
 
กอนหนานี้ทางผูบริหารเองก็มีนโยบายวาจะใหชาวบานมารับถังขยะดวยตัวเอง และทาง
กองชางก็จะดําเนินการแจกจายตามเอกสาร บานเลขที่ และตําแหนงที่จะวางถังเพราะ
บางครั้งบานเรือนของชาวบานก็อยูติดกัน การวางถังขยะการเก็บคาขยะอาจไมถูกตอง 
ถากองชางนําแจกจายเองจะทําใหมีความสะดวกกวา และถูกตองในการบริหารจัดการ 
แตถาหากจะใหสมาชิกเปนผูรับไปก็ได กระผมเองอยูในพื้นที่ตลอด ก็ยินดีในการรับใช
ประชาชน 
 
กระผมรูสึกยินดีและดีใจมาก ขอขอบคุณฝายบริหาร จะสรางเทศบาลใหม จะไดเปนหนา
เปนตาของตําบลกระบี่นอย และอีกเรื่องก็ตองขอขอบคุณที่ผูบริหารไดนําหินคลุกไป
ซอมแซมหัวสะพาน หมูที่ 3 หมูที่ 4 และชวยปรับปรุงซอมแซมอีกหลายที่  ตามที่กระผม
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ไดเสนอขอความชวยเหลือไปในการประชุมครั้งที่แลว สุดทายก็ขอฝากใหชวยซอมแซม
ถนนของหมูที่ 3 เพราะถนนเปนหลุมเปนบอเยอะมาก เปนอันตรายตอผูที่ใชเสนทาง 
และที่ผานมาก็เคยมีเหตุการณชาวบานขับรถตกหลุม รถเสียหลักลมจนสลบมาแลว ก็ขอ
ฝากผูบริหารและกองชางไวดวย 
 
ขอฝากปญหาของพี่นองประชาชน ทั้งสองเขต กระผมก็ตองขออภัยที่นําเรื่องปญหาของ
เขตที่ 1 มาพูด เพราะเมื่อเราเห็นปญหาแลวก็ควรที่จะชวยกันไมวาจะเขตใด เรื่องแรกคือ
เรื่องถนนชํารุด ในพื้นที่เขตที่ 1 บริเวณตรงขามกับมัสยิดบานในไร เนื่องจากฝนที่ตก
หนักในชวงที่ผานมา ทําใหการสัญจรเปนไปดวยความลําบาก ชาวบานฝากบอกมาวาให
ชวยซอมแซมใหดวย  อีกเรื่องก็เปนปญหาของพี่นองเขตที่ 1 เชนกัน คือทางซอยของหมู
ที่ 1 – หมูที่ 11 บริเวณทางเขาวัดถํ้าเสือ ถนนเปนหลุมและมีน้ําขัง ซึ่งอาจจะทําใหเกิด
อุบัติเหตุแกผูที่สัญจรได เรื่องสุดทายก็ขอฝากขอบคุณถึงทานรองนายกฯ ในเรื่องการ
ปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขตที่ 2 หมูที่ 4 ที่กําลังดําเนินการอยู 
 
ขอสอบถามเรื่องขยะของวัด  ในชวงที่มีงานศพเมื่อทางวัดแจงมาเทศบาลก็มีการจัดเก็บ
ขยะใหตลอด แตในชวงที่ไมมีงานศพไมทราบวาทางเทศบาลจะมีการจัดเก็บขยะให
ตามปกติหรือไม เพราะตรงจุดนั้นเปนที่สวนรวมของพี่นองประชาชนชวยช้ีแจงดวย 
 
ตามที่ทาน กฤติโชค ขาวเหลือง ไดแจงมา กระผมก็ขอบอกวาการใหความชวยเหลือพี่
นองประชาชนก็เปนหนาที่ของเทศบาลอยูแลว กระผมก็ขอฝากทานสมาชิกไววาถนนที่       
ทุกทานไดเสนอขอความชวยเหลือมานั้น ชวยระบุชื่อสายมาดวย กระผมเองก็จะไดรูวา
ตรงจุดใด หรือใหทุกทานเขียนมาและกระผมจะใหกองชางลงไปสํารวจ สวนเรื่องถนน
บริเวณวัดถํ้าเสือที่น้ําทวมขังในตอนนี้เทศบาลก็ไดแกปญหาไปบางแลว ถาฝนตกไมหนัก
มากก็คงไมมีปญหา ในเรื่องของถังขยะภายในวัดในตอนนี้เทศบาลก็จัดเก็บใหหมด ไมวา
จะเปน วัด หรือโรงเรียน ที่อยูในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล ปญหาเรื่องขยะ
เทศบาลก็แกปญหามาตลอด ผูบริหารก็ไดปรึกษาหารือกันวาตอไปอาจจะจางผูรับเหมา
เขามาดําเนินการเรื่องขยะ รายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้ง 
 
ตามที่ทานรองนายกไดบอกในเรื่องของน้ําทวม หมูที่ 11 วาถาฝนตกนอยสามารถระบาย
ไดทัน  แตหากน้ํามาเยอะก็แกไขไมได กระผมคิดวาเทศบาลจะตองแกไขใหได  เราตองให
ความชวยเหลือพี่นองประชาชนอยางเต็มความสามารถ   สวนเรื่องถนนสายตางๆ ถา
ผูบริหารไมทราบวาซอยใดใหถามกระผมโดยเฉพาะเขต 2 ก็ขอฝากวาทุกปญหา ที่เปน
ความเดือดรอนของพี่นองประชาชนผูบริหาร และสมาชิกสภาฯไมสามารถปฏิเสธได 
 
 
ขอช้ีแจงเพิ่มเติม ที่ขอความชวยเหลือเรื่องถนนชํารุด คือซอยตรงขามมัสยิดบานไร และ
เรื่องที่สอง เรื่องน้ําทวมขังบริเวณปากทางเขาวัดถํ้าเสือ เลยรานรบัซือ้เศษเหลก็ ในเขตที ่1 
 
ขอช้ีแจงเรื่องถังขยะ ในตอนนี้กองชางมีถังขยะเหลืออยู 6 ใบ ในสวนที่คางอยู ประมาณ 
50 ใบ ทางกองชางจะทยอยแจกจายกับกับพี่นองประชาชน  สวนในเรื่องถนนที่เปนหลุม
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เปนบอ ในตอนนี้ยางมะตอยที่ใชในการซอมแซมนั้นหมดแลว ก็ตองรอปงบประมาณ
ตอไป  ในชวงนี้ก็เปนชวงฤดูฝน กระผมเองก็ไดลงสํารวจพื้นที่ ถนนสายตางๆ ผูบริหารก็
ตองการใหความชวยเหลือ แตตอนนี้ติดอยูที่ปญหาของงบประมาณ ในปหนาถามี
งบประมาณเทศบาลก็จะแกปญหาใหกับพี่นองโดยเร็วที่สุด 
 
เรื่องน้ําทวม ถาหากฝนตกหนักและน้ําหลายๆสายไดไหลมารวมกันนั้นอาจจะลําบาก ใน
การแกปญหา  กระผมเองก็ไมไดหมายความวาแกไมได บริเวณทางเขาวัดถ้ําเสือเทศบาล
ก็ไดไปขุดลอกคูคลองแลว ทางเทศบาลเมือง และทหารก็ไดใหความชวยเหลือ กระผมขอ
ทําความเขาใจกับทานสมาชิกสภาฯทุกทาน 
 
กระผมเองก็เขาใจ วาในการทํางานก็ไมใชวาเสนอไปแลวจะทําไดเลยทุกเรื่อง เรื่องตางๆก็
ตองดําเนินการตามความจําเปน ตามงบประมาณที่มี ตองทําตามขั้นตอนและระเบียบของ
ทางราชการ ในสวนของทางสมาชิกเองเมื่อรับทราบปญหาของพี่นองประชาชนก็จําเปนที่
จะตองนํามาเสนอในทุกๆเรื่อง ใหกับทางผูบริหารไดรับทราบ ผูบริหารก็นํามาพิจารณา
แกปญหาไปเรื่อยๆ กระผมเองก็ไมไดติติงอะไร เพียงแคอยากเสนอปญหาทุกปญหาให
ผูบริหารไดรับทราบและหาแนวทางแกปญหาตอไป กระผมก็ขอฝากทุกๆฝายโดยเฉพาะ
กองชางที่ตองรับภาระหนักของพี่นองประชาชนไวดวย 
 
กระผมขอเสนออีกเรื่อง คือ คูน้ํา หรือทางระบายน้ําในเขตตําบลกระบี่นอย เพื่อเปนการ
แกปญหาน้ําทวม หรือลดปญหาน้ําทวม กระผมคิดวาจะเปนประโยชนตอพี่นองประชาชน
ชาวตําบลกระบี่นอย ในเรื่องตางๆของโครงสรางพื้นฐานก็ตองขอฝากกองชาง เพราะทาน
เปนตัวหลักในการชวยเหลือ กระผมก็ตองขอขอบคุณทาน สุเทพ  บัวแกว ผูอํานวยการ
กองชาง ที่ทานเขาใจถึงปญหาตางๆและชวยแกปญหาตางๆเปนอยางดี และหวังวาตอไป
ก็คงจะใหความชวยเหลือพี่นองประชาชนใหดียิ่งขึ้น 
 
 ทานสมาชิกสภาฯทั้ง 2 เขต ทุกทานเปนผูที่มีวิสัยทัศนในการทํางาน มีความเปนหวง
เปนใยพี่นองประชาชน แตในวันนี้เราก็ตองยอมรับถึงสถานการณวาตอนนี้เกิดภัย
ธรรมชาติ กระผมเชื่อวาทุกโครงการ ทุกขอเสนอที่ทุกทานไดนํามาบอกเสนอตอที่ประชุม  
ก็เปนผลประโยชนแกพี่นองประชาชน ดวยความเปนหวงเปนใย กระผมก็ขอขอบคุณ 
คณะผูบริหารทุกคนที่ไดรับบทบาทและหนาที่ทุกทาน แตที่หนักที่สุดก็คงเปนทานรอง 
นพดล หวังกอ ที่รับมอบหมายงานของกองชาง เพราะทานเองก็ชอบงานทางดานโยธาอยู
แลว  ในเรื่องของถนนหมูที่ 11 ที่ทานกฤติโชค ขาวเหลือง ไดสอบถามมา เทศบาลได
ดําเนินการชวยเหลือไปแลวครั้งหนึ่ง และสมาชิกสภาฯเองก็อยากใหไปดําเนินการใน
เสนทางอื่นอีก คือสายหนองพันทัน และไดรับปากวาจะดําเนินการใหภายใน 2 ป ทาง
ผูบริหารก็อยากจะใหความชวยเหลือในทุกๆเรื่อง ไมวาจะเปนถนน  ไฟฟา น้ําประปา แต
เนื่องดวยเหตุผลดานงบประมาณ ชวงนี้ก็เปนชวงปลายปงบประมาณเหลืออีกไมกี่วันก็จะ
สิ้นปงบประมาณ ประกอบกับวาเปนชวงฤดูฝน ในการดําเนินการซอมแซมถนนตางๆ ที่
ทุกทานไดนําเสนอทั้งตําบลกระบี่นอย ก็ขอดําเนินการในปงบประมาณตอไป คือในวันที่ 
1 ตุลาคม ที่ผานมาก็ไดซอมแซมไปบางแลวโดยการจัดซื้อยางมะตอยมาซอมถนนที่ชํารุด
หลายสาย หลุมที่ไดซอมไปก็ตองใชยางมะตอยจํานวนมากจนตอนนี้ก็หมดแลว จึงตอง
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นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
นายกเทศมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 
 
: 

หยุดดําเนินการไปกอน และจะสั่งซื้อใหมในปงบประมาณหนา  ในตอนนี้ก็ตองขอทํา
ความเขาในกับทุกทาน ขอความเห็นใจ ผูบริหารก็อยากชวยเหลือพี่นองประชาชนทุก
หมูบาน ทุกชุมชน  และก็ตองขอขอบคุณที่ทานวิสิทธิ์  หิรัญ ไดกลาวถึงถนนลาดยาง หมู
ที่ 7 ที่ไดทํา MOC คือการทําขอตกลงความรวมมือกันระหวางเทศบาลตําบลกระบี่นอย 
กับ องคการบริหารสวนจังหวัด  และกระผมขอแจงขาววาทางพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดกระบี่ ก็ไดขอใชสถานที่เพื่อกอสรางศูนยการเรียนรูของผูสูงอายุ
ของตําบล  ในพื้นที่หมูที่ 1  กวางประมาณ 9 X 12 เมตร งบประมาณเกือบ    1 ลาน
บาท  เมื่อมีกิจกรรมตางๆของผูสูงอายุก็จะไปใชศูนยดังกลาวตอไป ทั้งจังหวัดกระบี่ก็มี
การกอสรางประมาณ 7 แหง ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยก็ไดฝาก
ขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ สุดทายนี้กระผมก็ขอเรียนชี้แจงวาโครงการทุกอยางขอ
ดําเนินงานตามขั้นตอน ขอความเห็นใจ ชวงนี้ก็เปนชวงปลายปงบประมาณ ในวันนี้ก็
ขอบคุณทุกทานที่รวมกันแสดงความคิดเห็น เปนตัวแทนของพี่นองประชาชนในที่ประชุม
แหงนี้ 
 
กระผมขอเสนออีกเรื่องชาวบานไดเสนอโครงการกอสรางถนนคอนกรีตทางเขาเมรุ วัด
โพธิ์เรียง ระยะทาง 25 เมตร กวาง 6 เมตร ฝากผูบริหารชวยพิจารณาดวย 
 
กระผมเองก็ไดหารือกันคณะกรรมการของวัดโพธิ์เรียง ก็ไดวางแผนไวแลววา จะกอสราง 
เริ่มจากถนนประตูทางเขาความยาวไมเกิน 100 เมตร กวาง 5 เมตร แตไมวาจะเปน
โครงการอะไร ก็ตองรองบประมาณเพิ่มเติมในปงบประมาณตอไป กระผมจึงขอบอกกับ
ทานสมาชิกสภาฯ โครงการตางๆก็อยูในแผน 3 ปแลว ก็ขึ้นอยูกับทานสมาชิกไดพูดคุย
กับผูบริหารในความจําเปน ความเดือดรอน ของพี่นองประชาชน ผูบริหารก็อาจจะไม
ทราบ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณป 2558 เราก็ดําเนินการตามเทศบัญญัติ 
ในทุกโครงการก็ตองดําเนินการไปตามความเปนจริง  ในตอนนี้เทศบาลก็กําลังรอ
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตอนนี้กําลังอยูในชวงดําเนินการ เมื่อ
วานนี้กระผมเองก็ไดเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหารทองถิ่นทั้งจังหวัดกระบี่ ผูวา
ราชการจังหวัดกระบี่ และทางทองถิ่นจังหวัดกระบี่ก็ไดชี้แจงถึงงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นวางบประมาณของ อปท. ที่ไดเสนอไปแลวนั้น ทางเทศบาลตําบล
กระบี่นอยจะไดงบประมาณกอน  เทศบาลตําบลอื่นๆ เพราะไดครบวาระ 2 ป แลว จึง
ขอเรียนใหสมาชิกสภาทุกทานไดรับทราบ 
 
ที่กระผมไดเสนอไปนั้นคือปากทางเขาเมรุ แตถาหากไดระยะทาง 100 เมตรก็ดีมาก ก็
ขอขอบคุณทานนายกที่ไดชี้แจงใหทราบ 
 
ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดตองการจะเสนอเรื่องอื่นๆตอที่ประชุมอีกบางหรือไม 
 
ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มอีก 
 
กลาวปดประชุม 
 

ปดประชุม เวลา  11.30 น. 
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ลงชื่อ      วินัส  ชุมบุตร       ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายวินัส  ชุมบุตร) 

 

ลงชื่อ    อัจฉรา    เกกินะ     ผูตรวจรายงานการประชุม 

     (นางสาวอัจฉรา   เกกินะ) 

 

  ลงชื่อ   สมนึก  ทองขยัน   ผูรับรองรายงานการประชุม  

         (นายสมนึก  ทองขยัน ) 

   ประธานสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

ลงชื่อ    สาคร   เจริญพร     ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายสาคร   เจริญพร) 

 

ลงชื่อ       อรทัย  แกวลูก      ผูจดบันทึกการประชุม 

         (นางสาวอรทัย  แกวลูก ) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

 


